

Shared Cart ฟังก์ชันใหม่ของบริการจัดส่งอาหาร จากออนเนสบี



กรุงเทพฯ 08 มีนาคม 2561 – ออนเนสบี (honestbee) บริการซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้าอันดับ 1 ในเอเชีย กำลังมาแรงและปลุกกระแสให้กับการบริการจัดส่งอาหาร โดยเปิดตัว “Shared Cart” บริการใหม่ล่าสุด สั่งอาหารได้ที่เดียวพร้อมกันหลายๆ คน ช่วยให้การจัดส่งอาหารจากร้านสะดวกซื้อถึงมือคุณแบบสบายและทันใจสุดๆ

Shared Cart ใช้งานง่าย สะดวก ฉับไว และฟรี เพราะทุกคนที่มีลิงค์เข้า Shared Cart สามารถแยกกันสั่ง แล้วให้ออเดอร์มารวมในตะกร้าเดียวได้ ระบบจะส่งรายการอาหารทั้งหมดที่สั่งภายในกลุ่มเดียวกันนี้ไปยังร้านอาหาร จากนั้นออนเนสบีจะจัดส่งอาหารทั้งหมดตามที่สั่งอย่างรวดเร็วออกไปพร้อมกัน จึงเสียค่าบริการจัดส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ประหยัดทั้งเงินและเวลา! ไม่ต้องง้อให้เพื่อนจดอเดอร์เราแบบผิดถูกอีกต่อไป

วิธีการใช้งาน

1. เมื่อผู้ใช้บริการสั่งอาหารจากออนเนสบีทำการเลือกร้านอาหาร แล้วคลิกที่ปุ่ม ‘Order with Friends’ ฟังก์ชัน “Shared Cart” ก็จะถูกสร้างขึ้นมา
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับลิงค์ ซึ่งสามารถนำไปส่งต่อให้เพื่อนๆ ผ่านทางแอปหรือส่งข้อความก็ได้
3. เพื่อนๆ ที่ได้รับลิงค์ดังกล่าว มีเวลา 30 นาทีในการเลือกสั่งอาหารเพิ่มลงในตะกร้าเดียวกัน
4. จากนั้นทำการรวมยอดเพื่อชำระเงินในครั้งเดียว อาหารทั้งหมดจะถูกจัดส่งพร้อมกันทันที!

ฟังก์ชัน Shared Cart นี้จะช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและค่าจัดส่ง แถมยังไม่ต้องเหนื่อยกับการออกไปซื้ออาหารให้กับเพื่อนที่ออฟฟิศหรือเตรียมอาหารปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนๆ อีกด้วย!

ลองมาดูว่า ฟังก์ชัน Shared Cart จากออนเนสบีจะช่วยให้คุณง่ายยิ่งขึ้นแค่ไหน;

- ไม่ต้องปวดหัวกับการรวบรวมรายการอาหารที่วุ่นวาย หรือสั่งผิดแล้วต้องกลับไปแก้ไข
- ไม่มีอเดอร์ของใครตกหล่นจนต้องนั่งมองเพื่อนโตะข้างๆ ทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย
- ไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษโน้ตมากมายมหาศาลอีกต่อไป
- ไม่ต้องตามหาตัวผู้บริหารที่งานแสนจะรัดตัว และ “ติดประชุม” อยู่那儿แหละ
- ไม่ต้องขัดจังหวะการประชุมที่กำลังเคร่งเครียดอีกต่อไป

...

เหตุผลคือ มีไม่สิ้นสุด...

นอกจากนั้น การบริการจัดส่งอาหารแบบ Shared Cart ของออนเนสปี ถือเป็นฟังก์ชันการสั่งอาหารที่ออกแบบมาสำหรับคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯ ที่คล่องตัวและอิสระ ไม่จำเป็นต้องรอให้มาสั่งพร้อมกัน หรือแม้แต่คู่รักก็สามารถแยกสั่งอาหารระหว่างทางเพื่อกลับไปทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ หรือเพื่อนๆ ก็จะได้นั่งดูหนังซิทคอม แล้วก็สั่งอาหารด้วยกันได้โดยไม่ต้องหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ และไม่ต้องเถียงกันว่าจะสั่งอะไรกันดี บริการ Shared Cart เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองใหญ่เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยประหยัดค่าจัดส่งอีกด้วย!

เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารของออนเนสปี

ออนเนสปีเริ่มให้บริการจัดส่งอาหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการจัดส่งอาหารจากร้านอาหารไปยังบ้าน ที่ทำงาน หรือที่ใดก็ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างฉับไวที่สุด ออนเนสปีมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะสำหรับคนยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วฉับไว นอกเหนือจากบริการจัดส่งอาหารแล้ว ออนเนสปียังให้บริการ

ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ และบริการจัดส่งสินค้าซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างตรงใจ ทั้งอาหารและสินค้าที่ได้คุณภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก และอาหารคลีน ออนเนสปีไม่ได้เป็นเพียงแค่บริการจัดส่งเท่านั้น แต่ยังเป็นแอปจัดส่งที่สะดวกสบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน

ออนเนสปีมีทั้งร้านอาหารชื่อดังและร้านอาหารใหม่ๆ ที่น่าลิ้มลองมากมาย ซึ่งให้บริการครบทุกมื้อ รับรองทุกความหิว ทั้งอาหารและของหวาน เช่น อาหารเช้าเบาๆ จาก Tiny Cup Café (ไทนี่ คัพ คาเฟ่), มื้อเย็นที่คุ้นเคยจาก Lee Café (ลี คาเฟ่) และ Toh Kin Khao (โตะกินข้าว), เบเกอรี่เจ้าเก่าถนนวิฑูรย์อย่าง Neil's Bake Shoppe (นีลส์ เบคชอปปี) จาก Neil's Tavern (นีลส์ ทาเวิร์น) ก็มา หรือถ้าอยากทานของหวานล้างปากก็สั่งเลย Yellow Spoon Pastry (เยลโลว์ สปุน เพสทรี) และปี 2561 นี้ ออนเนสปีได้จับมือร่วมกับร้านอาหารต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ Mori Dessert Bar, RedSun Thailand Tokpokki, AVRA Greek Restaurant, House of Crepe, Inthanin Subway, Supanniga Eating Room, Somtum Der และ Café de Tu

ที่เด็ดกว่านั้นคือการใช้ Shared Cart จะสั่งกี่คนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม! ไม่ว่าจะออเดอร์จะถูกรวมมาจากเพื่อนของคุณกี่คนก็จ่ายค่าส่งเพียงรอบเดียว!

เกี่ยวกับออนเนสปี

ออนเนสปีเริ่มดำเนินธุรกิจในเมืองใหญ่ๆ ทั่วทวีปเอเชียตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ และบริการจัดส่งสินค้าชั้นนำจนได้รับความนิยมไว้วางใจ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะบริการและอำนวยความสะดวกมาถึงมือคุณด้วยบริการจัดส่งสินค้าแบบ On-demand ที่รวดเร็วฉับไวและไวใจได้ นอกจากนี้ เรายังมีความเชื่อในการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมอย่างจริงจัง มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนั่นคือ คติของธุรกิจเรา ดังนั้น เราจึงเปิดโอกาสการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นให้กับทุกคนในชุมชนด้วยเทคโนโลยีใหม่

ออนเนสบีเปิดให้บริการแล้วในสิงคโปร์ ฮองกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออนเนสบี ที่นี่ <https://itunes.apple.com/sg/app/id1001581823?mt=8>

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณณภาพร สารทจำเริญ (แจน) 099-2584428 อีเมลล์ pr@brandnow.asia

คุณคชนทร์ แสงสุข (เซน) 091-8589912 อีเมลล์ event@brandnow.asia

คุณกิตติมา เศรษฐี (ทินนี่) 081-8262399 อีเมลล์ kittima@brandnow.asia